

<b>MATICHON INFORMATION CENTER</b>		<b>Subject Heading :</b>
<b>Source :</b>	<b>ไทยโพสต์</b>	
<b>Date :</b>	<b>Page :</b>	<b>No :</b>
177 ส.ย. 2556	7	56300153

# เอกชนวอน'ปุ'ชะลอลอยตัวน้ำตาล

**พระราม 6** • โรงงานน้ำตาลและชาวไร่ อ้อย เตรียมทำหนังสือยื่นนายกฯ พร้อมรัฐมนตรีอุตสาหกรรม พาณิชย ์ วอนชะลอแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลออกไป หลังกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดเริ่มสิ้นปี 2556 เหตุแนวทางการยังไม่ชัด โดยเฉพาะด้านราคา ขณะที่ กน.จัดสรรน้ำตาลโควตา ก.เพิ่มเป็น 2.61 ล้านตัน

แหล่งข่าวจาก 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย และ 3 สถาบันชาวไร่ อ้อย อยู่ระหว่างหารือที่จะทำหนังสือเพื่อยื่นต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอให้ชะลอแนวทางการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะลอยตัวในฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการต่างๆ เร็วเกินไป ซึ่งควรต้องหารืออย่างรัดกุม ไม่เช่นนั้นจะเป็นผลเสียต่อระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และยังกระทบ

ไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำตาลทรายด้วย

"มีหลายประเด็นที่ไม่เคลียร์ เช่น การลอยตัวน้ำตาลจะกำหนดเพดานราคาสูงหรือต่ำ แล้วถ้าประเทศเพื่อนบ้านราคาสูงกว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อต้องก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปัญหาทุกวันนี้ ความพร้อมหรือไม่พร้อมของโรงงานชาวไร่ ไม่ใช่ประเด็น แต่ปัญหาคือถ้าลอยตัวราคาแล้วลอยอย่างไรอันนี้ไม่ชัด" แหล่งข่าวกล่าว

นายชัชชัย ชินธรรมมิตร ประธานคณะกรรมการด้านตลาดภายในประเทศ บริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่ายากให้รายละเอียดต่างๆ มีความชัดเจนก่อน ดังนั้น มองว่าสิ้นปี 2556 นี้ อาจจะเร็วเกินไปที่จะเริ่มดำเนินการลอยตัวราคา แต่ในที่สุดเห็นด้วยว่าจะผินไม่ได้เมื่อเข้าสู่เออีซี ที่ราคาน้ำตาลทรายไทยจะต้องสะท้อนกลไกตลาด เพื่อดูแลไม่ให้น้ำตาลไหลเข้าและออกผิดปกติ

สำหรับน้ำตาลบริโภคนในประเทศ (โควตา ก.) ฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 ล่าสุด

คณะกรรมการน้ำตาลทราย (กน.) ได้เห็นชอบให้เพิ่มโควตา ก. จาก 2.5 ล้านตัน (25 ล้านกระสอบ) เป็น 2.61 ล้านตัน (26.1 ล้านกระสอบ) และให้กันสำรองไว้

อีก 5 แสนตัน หากกรณีไม่เพียงพอก็จะจัดสรรเพิ่มให้ใน 2 เดือน กรณีดังกล่าวมองว่าสูงเกินความจำเป็น เนื่องจากการใช้ช่วงต้นปีที่สูงมาก เพราะอากาศร้อนคนบริโภคน้ำตาลมาก แต่ครึ่งหลังจากนี้เข้าสู่ฤดูฝน อากาศจะเย็น การบริโภคเครื่องดื่มจะน้อยลงไปด้วย ประกอบกับ พ.ย.2556 นี้ ก็จะเปิดหีบอ้อยแล้ว ซึ่งประเมินกันว่าปริมาณอ้อยฤดูกาลผลิตใหม่จะทะลุ 100 ล้านตัน.